

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ชั้น 4 เลขที่ 990 ถนนพระราม 4 สี่ลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทร. 0-2636-1000 โทรสาร 0-2636-1691

E-mail : member@gpf.or.th | www.gpf.or.th

ฉบับที่ 05/03/2554

วันที่ 15 มีนาคม 2554

กบข.ปลื้มมหกรรม กบข.สัญจรภาคเหนือประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ เดินหน้าสัญจรอีสานต่อทันที

กบข.หน้าบานสมาชิกภาคเหนือเข้าร่วมงาน มหกรรม กบข.สัญจรภาคเหนือ เมื่อวันที่ 10-12 มีนาคมที่ผ่านมา มากกว่า 2 พันคน ซึ่งเสียงตอบรับสมาชิกกว่า 80% ที่เข้าร่วมงานพอใจและเข้าใจ กบข.มากขึ้น พร้อมเดินหน้ามหกรรม กบข.สัญจรภาคอีสานในเดือนพฤษภาคมต่อทันที

นางสาวโสภณดี เลิศมนัสชัย เลขานุการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) กล่าวว่า มหกรรม กบข.สัญจรภาคเหนือ ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10-12 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ตลอด 3 วันมีสมาชิก กบข.เข้าร่วมงานกว่า 2,000 คน โดยเสียงตอบรับของสมาชิกในแต่ละกิจกรรมที่ กบข.จัดขึ้นนั้นถือว่าเป็นที่น่าพอใจ

- โครงการ กบข.สมาชิกสัมพันธ์สัญจร มีสมาชิก กบข.เข้าร่วมมากกว่า 700 คนสูงกว่าเป้าหมายที่ กบข.วางไว้ ซึ่งสมาชิกมากกว่า 80% ที่เข้าร่วมรับฟังข้อมูล สิทธิ และแผนการดำเนินงาน การลงทุนของ กบข.ต่างพอใจและเข้าใจ กบข.มากขึ้น
- การบรรยายให้ความรู้ด้านวางแผนการเงิน (Financial Literacy) มีเจ้าหน้าที่คลังเขต คลังจังหวัด และเจ้าหน้าที่ระดับสูง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.) เข้าร่วมกว่า 150 คน โดยเจ้าหน้าที่ที่เข้ารับฟังการบรรยายกว่าครึ่งตอบรับเป็นผู้ให้ความรู้ด้านการวางแผนทางการเงิน แก่สมาชิก กบข.ต่อไป
- สัมมนาดังและสำนักงาน สพฐ.(ภาคเหนือ) มีเจ้าหน้าที่ทั้ง 3 หน่วยงานเข้าร่วมสัมมนากว่า 230 คน โดยเจ้าหน้าที่ทั้ง 3 หน่วยงานพร้อมที่จะเป็นตัวกลางในการสื่อสารและส่งต่อข้อมูลของ กบข. ให้แก่สมาชิก กบข.ทั่วประเทศ
- โครงการ “กบข.ฝึกอบรมอาชีพภาคเหนือ ” เปิดอบรม 75 หลักสูตรอาชีพมีสมาชิกเข้าร่วมเกือบ 2,000 คน โดยหลักสูตรที่ได้รับความนิยมจากสมาชิก ได้แก่
 - หลักสูตรอาหาร อาทิ ก๋วยเตี๋ยวหลอด, หมูสะเต๊ะ,ขนมจีบ-ซาลาเปา เป็นต้น
 - หลักสูตรงานประดิษฐ์ อาทิ การทำดอกไม้ประดิษฐ์, การจัดช่อดอกไม้สดติดหน้าอก เป็นต้น
 - หลักสูตรงานช่าง อาทิ การซ่อมคอมพิวเตอร์, การซ่อมโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น

จากการสำรวจพบว่า สมาชิก กบข . ส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรเหล่านี้ สนใจที่จะนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริม เนื่องจาก “เรียนง่าย เป็นเร็ว ทำขายได้จริง ” หากนำไปวางขายที่ถนนคนเดินจังหวัดเชียงใหม่ น่าจะช่วยเพิ่มรายได้เป็นกอบเป็นกำให้แก่สมาชิก

- กิจกรรมตลาดนัด กบข .มีสมาชิก กบข .มาร่วมขายสินค้า 26 ร้านค้า เม็ดเงินสะพัดในงานกว่า 180,000 บาท นอกจากนี้ พันธมิตรด้านสวัสดิการ ของ กบข .ยังร่วมออกบุญในงาน 12 บุญ โดยสมาชิก กบข.ให้ความสนใจบุญสวัสดิการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ความงามเป็นพิเศษ

“มหกรรม กบข.สัญจรภูมิภาค จัดขึ้นปีนี้ในปีแรก และเริ่มที่ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่เป็นภาคแรกถือว่าประสบความสำเร็จเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ สมาชิกให้ความสนใจเข้าร่วมงาน กว่า 2 พันคน กบข.จึงเตรียมเดินทางสัญจรภาคอีสานต่อทันที โดย มหกรรม กบข .สัญจรภาคอีสานจะเริ่มต้น ช่วงปลาย เดือน พฤษภาคมนี้” นางสาวโสภณาดีกล่าว

เกี่ยวกับ กบข . กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จัดตั้งขึ้นตาม พรบ .กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ .ศ.2539 เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบำเหน็จบำนาญและให้ประโยชน์ตอบแทนการรับราชการแก่ข้าราชการเมื่อออกจากราชการ ส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก และจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สมาชิก กบข . มีสถานะเป็นองค์กรของรัฐจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะไม่มีสถานะเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีคณะกรรมการ กบข .เป็นผู้กำหนดนโยบาย ปัจจุบัน กบข .มีสมาชิกกว่า 1.2 ล้านคน มูลค่าสินทรัพย์สุทธิประมาณ 482,000 ล้านบาท

ติดต่อฝ่ายสื่อสารสมาชิก ปุณณนุช จันทศร / ปิยะณัฐ สนวนภักย์ โทร. 02 636 1000 ต่อ 263 / 254